



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานอนุญาต โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ คย ๕๒๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/ ๒๔๕๐

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ (ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี))

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/ ๒๔ ๓ ๕

ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน
ที่มีใช้ป่า เรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ใน
ที่ดินที่มีใช้ป่า ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจ
ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ข้าราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สัญญาเช่า

ส่วนที่ ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานการอนุญาต โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๒๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/ ๒๔๓๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้มีหนังสือที่ ทส ๑๖๑๔.๔/๔๑๗/๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่าได้รับเรื่องราวคำขออนุญาตทำไม้หวงห้ามที่มีได้ขึ้นอยู่ในป่า รายวัด ประชชิตการาม (โดยนายวิทยา เต่าทอง ผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน ๒ ต้น จากจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้วเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอส่งเรื่องราวคำขออนุญาตทำไม้หวงห้ามที่มีได้ขึ้นอยู่ในป่า รายดังกล่าว ไปเพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา นั้น

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม และมีผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติ ตามข้อกำหนดฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ดังนั้น ในระหว่างการ ปรับปรุงแก้ไข ข้อกำหนด ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า ให้สอดคล้องเป็นไป ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑) การอนุญาตทำไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม้ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ชะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยุง ไม้หมากพลูตักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่าทั้งไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมหรือไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้สอย ส่วนตัวหรือการค้า ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒) ผู้ขออนุญาตต้องเป็นเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยให้ยื่นคำขออนุญาตทำไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้มอบหมาย ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมป่าไม้ กำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือแบบคำขอรับใบอนุญาตโดยอนุโลมตามกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับแนบสำเนาที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ก น.ส.๓ข แล้วแต่กรณี โดยมีเจ้าพนักงานที่ดิน บันทึกรับรองว่าได้ตรวจสอบกับต้นฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตรงกันแล้ว

๓) ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตามข้อ ๒ แล้วให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งจังหวัดท้องที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน เพื่อพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ในจังหวัดท้องที่ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทำการตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินที่ขอรับใบอนุญาตทำไม้ ถูกต้องตรงตามที่ขอและมีไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีใช้ป่าที่สมควรอนุญาต ก็ให้สำรวจประทับตรา ต. (ตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่) เลขเรียง เลขปีย่อ และทำบัญชีไม้ระบุขนาดความโตและความสูงที่ใช้ทำประโยชน์ได้ตลอดจนลักษณะของไม้แต่ละต้น และทำแผนที่แสดงตำแหน่งไม้ในที่ดินนั้นให้ชัดเจน พร้อมกับจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ แล้วให้เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ผู้ร่วมตรวจสอบรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบโดยมิชักช้า

๔) เมื่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ ๓ แล้ว สำหรับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย พิจารณาอนุญาตได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากกรมป่าไม้

๕) การออกใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า ต้องใช้แบบใบอนุญาตที่กำหนดไว้ โดยประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบอนุญาต ๓ และแบบอนุญาต ๔) แล้วแต่กรณี และให้ระบุสถานที่ตรวจสอบหรือตรวจวัดค่าภาคหลวง หรือยกเว้นค่าภาคหลวง ณ ที่ต่อไม้ โดยไม่ต้องประทับตราอนุญาตชักลาก

๖) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตซึ่งออกให้ตามข้อ ๕ และจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ได้ส่งเรื่องคืน (เอกสารจำนวน ๒๑ แผ่น) และให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

(ลงนาม) จารศักดิ์ บัณฑิตพงษ์
(รองอธิบดี สำนักบริหารสวนรุกขชาติ)
รองอธิบดี สำนักบริหารสวนรุกขชาติ
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นางมารศรี แก้วปราณี)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางมารศรี แก้วปราณี)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ